

Nhịp Cầu

Nhóm Chuyên Viên Kỹ Thuật tại Sacramento



Các nhóm viên tham dự buổi picnic tại Mc Killey Park

(BPT: Chúng tôi nhận được bài "Nhịp Cầu" của nhóm Chuyên Viên Kỹ Thuật tại Sacramento gửi đến nhờ phổ biến. Chúng tôi cho đăng vào Bản Tin AHCC để được phổ biến như lời yêu cầu.

Cũng cần nói rõ nhóm Chuyên Viên Kỹ Thuật tại Sacramento hoạt động riêng rẽ, không liên hệ gì với AHCC.)

Nhìn lại 20 năm qua, nhóm Ái Hữu Công Chánh Vietnam tại hải ngoại đã và đang đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thông tin

và liên lạc với các bạn đồng nghiệp. Lá Thư Công Chánh đã lần lượt đến tay ái hữu khắp năm châu trong suốt hai thập niên qua; nhờ vậy, nhiều ái hữu đã liên lạc được với các bạn cùng lớp, đồng sở, cũng như được cập nhật hóa những tin tức vui buồn của đại gia đình Công Chánh.

Nhận thấy việc làm hữu ích của các bậc đàn anh, một số bạn trẻ tại Sacramento quyết định nối tiếp công việc này bằng cách quy tụ kỹ sư các ngành và các chuyên viên kỹ thuật trẻ hiện đang phục vụ tại Sacramento và các vùng phụ cận thành một nhóm tạm gọi là Nhóm Chuyên Viên

Kỹ Thuật tại Sacramento, mục đích là để thắt chặt tình đồng nghiệp, thảo luận các vấn đề liên quan đến công ăn việc làm, trao đổi tin tức liên quan đến quê nhà, trao đổi kỹ thuật, và đi xa hơn là chuẩn bị từ tương và kỹ thuật cho ngày về xây dựng đất nước khi hòa bình và tự do được tái lập trên quê hương.

Việc kết hợp này tuy đơn giản song đòi hỏi nhiều nỗ lực vì các bạn trẻ ở hải ngoại thường không được đào tạo dưới cùng một mái trường như các bậc đàn anh. Hơn nữa, cơ hội gặp nhau trong công tác thường hiếm hoi nên thâm tình đồng nghiệp không có nhiều để gắn bó nhau. Bước đầu, nhóm quy tụ được khoảng trên 20 anh chị, với sự nhiệt tình của các anh Vũ Đình Bon, Nguyễn Cường, Nguyễn Quang Định, Nguyễn Xuân Lâm, Võ Minh Quang, Nguyễn Đức Thắng, các chị Nguyễn Quỳnh Tiên, Phạm Thị Hồng, và anh chị Từ Nguyên Trang - Đặng Hữu Long, nhóm đã tổ chức được nhiều buổi họp mặt (mỗi đầu tháng) tại các nhà hàng Việt Nam quanh vùng hoặc tại tư gia các nhóm viên. Nhóm cũng đã tổ chức được một buổi picnic thành công vào đầu tháng sáu tại Mc Killey park với sự tham dự của đa số nhóm viên và nhiều bạn trẻ. Nhóm dự định tổ chức một buổi picnic khác tại Rancho Seco Park vào ngày 12 tháng 8 tới đây. Thân mời các bậc đàn anh trong gia đình Công Chánh cũng như các bạn trẻ có nhiều nhiệt tình và kinh nghiệm trong việc tổ chức và sinh hoạt nhóm đến dự buổi picnic này. Hy vọng với sự giúp sức của các đàn anh cũng như với nhiệt tâm của các bạn, nhóm sẽ có một chương trình sinh hoạt năng động và khởi sắc trong tương lai. □